

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,172,224 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,369,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,239,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,186,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,918,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารระดับกลาง/สูง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ฟังจะเบิกได้ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่พนักงานส่วนตำบลจะได้รับตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่สมควรได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ฟังจะเบิกได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	871,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา ในสำนักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่สมควรได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ฟังจะเบิกได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,098,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจ เงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำเนา ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งจ้างเหมาบริการบุคคล ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ พานพุ่ม และอื่น ๆ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ วรรณคดี หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 91 ข้อ 7)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2561	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 91 ข้อ 5)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	75,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก ขยะ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ วัสดุสำนักงาน หรือวัสดุต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	525,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล กิจกรรมสภา เช่น กระดาษต่าง ๆ ปากกา สมุด แฟ้ม ยางลบและวัสดุต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	75,000 บาท
<p>จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ใช้เปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับรถยนต์และเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย สายไมล์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และสำหรับใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถกู้ชีพฉุกเฉิน รถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผงเป็นอักขระหรือเป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม โพรแกรมคอม ฯ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	9,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	3,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 109 ข้อ 15)</p>		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	จำนวน	5,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 109 ข้อ 15)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	22,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	22,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	22,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอละงูตามโครงการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการสื่อสารจังหวัดบอบต./เทศบาล ระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 105 ข้อ 2)</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,773,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,822,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,822,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,226,520 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่สมควรได้รับตามที่กำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,620 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	330,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	896,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำเนา ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งจ้างเหมาบริการบุคคล ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	102,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ วัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอกและอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	458,100 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	406,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวและที่ติดตั้งมิเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	32,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 109 ลำดับที่ 16)		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	849,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	849,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	738,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อทกภัย ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง จากโรคระบาดหรือแมลงระบาด หรือศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2654 หน้า 83 ข้อ 1)		
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรแก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรแก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 83 ข้อ 6)		

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 84 ข้อ 14)		
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	จำนวน	558,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้เจ้าหน้าที่เวรรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 76 ข้อ 10)		
ค่าวัสดุ	รวม	111,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสมาชิก อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าสารเคมี อุปกรณ์ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง น้ำยาเติมถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ค่าสารเคมี โฟมดับเพลิงและวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,022,816 บาท
งบบุคลากร	รวม	722,316 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	722,316 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	362,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานในหน่วยงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่สมควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	270,624 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,052 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	259,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจและเงินรางวัลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	179,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	จำนวน	99,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 79 ข้อ 23)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น รั้ว เครื่องสนามเด็กเล่น ระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ซองหรือกล่อง แผ่นซีดี หมึกปริ้นเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติมของคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	45,000 บาท
งบลงทุน	รวม	41,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,500 บาท
<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>ตู้เหล็กเก็บเอกสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ไม่ปรากฏบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 109 ข้อ 15)</p> <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 108 ข้อ 8)</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) สำหรับสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) สำหรับสำนักงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 108 ข้อ 5)</p>	จำนวน	9,500 บาท
	จำนวน	16,000 บาท
	จำนวน	16,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,487,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,313,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,313,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,571,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการของพนักงานครูในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	541,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,783,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	41,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,279,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการสละมัตฮารีรายอ โครงการผลิตสื่อปฐมวัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการรับขวัญเด็กคลอดใหม่ (โกนผมไฟ) ค่าจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 77 ข้อ 2)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงาน จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 78 ข้อ 11)		
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 79 ข้อ 24)		
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 77 ข้อ 3)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,067,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 103 ข้อ 1)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,462,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 78 ข้อ 9)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 78 ข้อ 8)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,447,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 103 ข้อ 2)		
งบลงทุน	รวม	2,010,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องปริ้นเตอร์ (Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet))	จำนวน	23,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 108 ข้อ 9)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,987,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	จำนวน	585,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 2)		
ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	จำนวน	662,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 1)		

ก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว	จำนวน	55,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 6</p>		
ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว	จำนวน	83,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาวัว เสาสูง 9.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 4)</p>		
ติดตั้งประตูสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว	จำนวน	144,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาวัว จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 5)</p>		
ปรับปรุงทัศนียภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว	จำนวน	456,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทัศนียภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล เขาวัว รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 3)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,380,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,380,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,380,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อ หิน โรงเรียนบ้านดาหลา โรงเรียนบ้านนาข่า โรงเรียนบ้านหาญ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 103 ข้อ 2)</p>		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	149,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	149,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้(ตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 78 ข้อ 15)</p>		
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร	จำนวน	55,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ สาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาปี พ.ศ . 2561- 2564 หน้า 79 หน้า 17)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	69,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	69,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,094,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	756,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	756,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	594,360 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่สมควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	338,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจและเงินรางวัลตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	255,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างสำรวจข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จปฐ. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างล้างรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของสำนักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา วารสาร แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติมของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	420,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	383,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	313,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคเอดส์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 87 ข้อ 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 71 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 85 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 85 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 85 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 71 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการเยาวชนอาสา	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนอาสา (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ข้อ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 71 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสตรีจิตอาสา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรีจิตอาสา (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ข้อ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการห่วงใยใส่ใจครอบครัวคนพิการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห่วงใยใส่ใจครอบครัวคนพิการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ข้อ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 87 ข้อ 23) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ เช่น วัสดุส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	37,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	37,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 บาน ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 109 ข้อ 15)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 108 ข้อ 8)		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 108 ข้อ 9)		

เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 109 ข้อ 17)		

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	2,368,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,322,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,322,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,112,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ/ช่างเขียนแบบ จำนวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่สมควรได้รับตามที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	645,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	372,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง พิมพ์ วัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วน กลาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นค่าจ้างล้างอัดรูป ขยาย ภาพ ม้วนวีดีโอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัด เก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมถนน คูระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	673,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	673,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	575,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 81 ข้อ 4)		

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน/ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา เยาวชน/ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 17 ข้อ 1)	จำนวน	420,000 บาท
โครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 18 ข้อ 1)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกทักษะทางการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะทางการกีฬาสำหรับเด็กและ เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 81 ข้อ 3)	จำนวน	35,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	98,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูก ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ชดกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2556 หน้า 81 ข้อ 2)	จำนวน	98,000 บาท
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	315,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	315,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	315,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี และงานวันสำคัญอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ ประเพณีและงานวันสำคัญอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 93 ข้อ 1)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและจริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและ จริยธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 94 ข้อ 11)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการค่ายคุณธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายคุณธรรม ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 93 ข้อ 4)	จำนวน	70,000 บาท
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 94 ข้อ 14)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอง ถิ่นประจำตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 -2564 หน้า 93 ข้อ 6)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการอบรมจริยธรรมด้วยหลักคำสอนทางศาสนา (อัลกรุอ่าน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมด้วยหลักคำสอนทาง ศาสนา (อัลกรุอ่าน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561 -2564 หน้า 94 ข้อ 15)	จำนวน	25,000 บาท

โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนตำบลเขาขาว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมประชาชนตำบลเขาขาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 95 ข้อ 16)		
โครงการอบรมขนาดแผนไทย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมขนาดแผนไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 93 ข้อ 7)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	653,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	457,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	457,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	253,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	185,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจและเงินรางวัลตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา ค่าจ้างสำรวจ ค่าจ้างถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่าง ๆ ข้อมูล/ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการการจัดการความรู้ในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดการความรู้ในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 70 ข้อ 21)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน และแบบพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานและจัดซื้อวารสารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ สิ่งพิมพ์ซึ่งได้จากการซื้อหรือการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชพันธุ์/สัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ซองหรือกล่อง แผ่นซีดี หมึกปริ้นเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติมของคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	10,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์สี/ขาวดำ	จำนวน	7,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 108 ข้อ 9)		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 109 ข้อ 17)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจิตอาสาร่วมมือพัฒนาสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาร่วมมือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ . 2561- 2564 หน้า 90 ข้อ 4)		

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 90 ข้อ 1)		
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า 90 ข้อ 8)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,976,508 บาท
งบกลาง	รวม	8,976,508 บาท
งบกลาง	รวม	8,976,508 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,387,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 795 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,977,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 206 ราย ๆ ละ 800 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	118,500 บาท
เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	142,808 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		